

SECRETS

Mga lihim



Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Bata at matanda, ang mga kalalakihan at kababaihan ay nais na magkaroon ng mga lihim sa kanilang buhay, pati na rin ang pagsasabi ng mga lihim sa bawat isa. Sa larawang ito nakikita mo ang dalawang maliit na batang babae na nagsasabi sa bawat isa ng mga bagay na sa palagay nila walang alam ang iba. Ang isang lihim ay isang kapakanan na kakaunti ng mga tao ang nakakaalam at dapat panatilihing pribado. Maaari

tayong magkaroon ng mga lihim mula sa mga tao ngunit mula sa Diyos wala tayong maitatago na anumang bagay. Alam niya ang pinakamalalim na iniisip ng ating mga puso. Walang lihim na maaaring maitago mula sa Diyos.

Sinabi ni Moises: "Inilalagay mo sa harap mo ang aming mga kasalanan, ang aming mga lihim na kasalanan kung saan mo sila makikita" Mga Awit 90: 8. "Hahatulan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, kahit na ang mga bagay na ginagawa sa lihim" Eklesya 12:14. "Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ay hahatulan ang mga lihim na kaisipan ng lahat" Roma 2:16. Hindi lamang hahatulan ng Diyos ang panlabas na kilos ng mga tao, ngunit ang kanilang pinakatago na mga kasalanan at lihim na gawa, ang kanilang panloob na mga motibo at hangarin. "Anumang nakatago, ay ilalabas sa kalayuan, at ang anumang natakpan ay mahubaran" Marcos 4:22. "Sumpa ng Diyos sa sinumang gumawa ng isang idolo ng bato, kahoy, o metal at lihim na sinasamba ito" Deuteronomio 27:15. "Ang nangangalunya ay naghihintay sa pagdating ng takipsilim; tinakpan niya ang kanyang mukha upang walang makakita sa kanya " Juan 24:15. Maaari tayong magtagumpay sa pagtatago ng ating mga masasamang gawa sa harap ng mga tao sa buong buhay natin at mamatay nang wala ang ating mga lihim na kasalanan na lumapit sa ilaw. Ngunit hindi tayo makakatakas sa Diyos. Ang araw ay tiyak na darating kung ang mga patay, maliit at malaki, ay nakatayo sa harap ng Diyos. "Nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, na nakatayo sa harap ng trono. Ang mga libro ay binuksan, pagkatapos ay may isa pang libro na binuksan, ang libro ng mga buhay. Ang mga patay ay hinuhusgahan alinsunod sa kanilang ginawa, na naitala sa mga libro. Ang sinumang walang pangalan na nakasulat sa libro ng buhay ay itinaon sa dagatdagatang apoy " Apocalipsis 20: 12-15.

Samakatuwid ay mahalaga na ipagtapat ang ating mga lihim na kasalanan sa Diyos, at kung saan kinakailangan din sa mga

tao. Kung gagawin natin ito, patatawarin tayo ng Diyos; sapagkat ang mahalagang dugo ni Jesus ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan 1 Juan 1: 7. Hiniling ni David sa Diyos na iligtas siya mula sa lahat ng mga nakatagong kamalian sa Mga Awit 19:12.

Ang Diyos lamang ang may kaalaman sa lahat ng mga lihim. "Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon?" "Mayroong ilang mga bagay na itinago ng Panginoon nating Diyos" Deuteronomio 29:29. Sa Kanyang pag-ibig ay inihayag niya ang marami sa Kanyang mga lihim sa mga tao, una sa lahat sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta at pagkatapos ay sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesucristo, na dumating upang ihayag ang Kanyang Ama, at ang kalooban ng kanyang Ama sa atin. Nabasa natin sa Amos 3: 7 na "Ang soberano na Panginoon ay hindi gumagawa ng anumang bagay kung hindi inilalantad ang Kanyang plano sa Kanyang mga lingkod, ang mga propeta". "Kinukuha Niya ang matuwid na mga tao sa Kanya pagtitiwala" Kawikaan 3:32.

Sa pamamagitan ni Hesukristo, ipinahayag ng Diyos sa atin ang lahat ng mga lihim ng Kanyang pagmamahal. **Hindi lihim** ngayon na "labis na minahal ng Diyos ang mundo kaya't ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mamatay ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan" Juan 3:16. **Hindi lihim** na "ang bawat isa ay dapat mamatay nang isang beses, at pagkatapos ay hatulan ng Diyos" Hebreohanon 9:27. **Hindi lihim** na "tayong lahat ay dapat na humarap sa harapan ni Cristo, upang hatulan Niya. Ang bawat isa ay tatanggap ng nararapat sa kanya, alinsunod sa lahat ng kanyang nagawa, mabuti o masama, sa kanyang buhay sa katawan "2 Corinto 5:10. **Hindi lihim** na "Hindi Niya nais na ang sinuman ay mapuksa, ngunit nais niyang ang lahat ay talikuran ang kanilang mga kasalanan" 2 Pedro 3: 9. Samakatuwid Inutusan niya tayo na "pumunta,

kung gayon, sa lahat ng mga tao saan man at gawin silang aking mga alagad" Mateo 28:19. **Hindi lihim** na "Si Jesucristo ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman" at ginawang "Kristo ang ating karunungan . Sa pamamagitan Niya tayo ay napapasama sa banal na bayan ng Diyos at napalaya " Hebreo 13: 8 , 1 Corinto 1:30. Milyun-milyon ngayon ang nagpapatotoo sa Kanyang nagliligtas na biyaya, ng Kanyang kapangyarihan na patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan at pagalingin ang lahat ng ating mga sakit. Alam nating sigurado na si Hesus ay "tiniis ang pagdurusa na dapat sana ay atin, ang sakit na dapat nating tiisin. Dahil sa ating mga kasalanan Siya ay nasugatan. Kami ay gumaling ng parusang pinagdusahan Niya " Isaias 53. Alam din natin na" kung ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos,. . . Mapapatawad Niya tayo ng ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng maling gawain ". "Ang dugo ni Jesus, Kanyang Anak, ay naglilinis sa atin mula sa bawat kasalanan" 1 Juan 1: 9,7. **Hindi lihim** na si Hesus na Kordero ng Diyos ay hindi lamang dumating upang alisin ang ating mga kasalanan, ngunit din upang mabautismuhan tayo ng Banal na Espiritu at apoy ng Mateo 3:11. **Hindi lihim** na si Hesus na Anak ng Diyos ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, na Siya ay bumangon muli mula sa libingan at umakyat sa Langit kung saan Siya ay "nagagawa, ngayon at palagi, na iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan Niya, sapagkat Siya ay nabubuhay magpakailanman upang makiusap sa Diyos para sa kanila " Hebreo 7:25. Siya ay naghahanda ng isang lugar para sa Kanyang mga tagasunod sa langit, upang tayo ay mapunta saan Siya naroroon sa buong kawalang-hanggan Juan 14: 1-3. **Hindi lihim** na kung tayo ay "magpapatuloy na magtiis, maghahari din tayo kasama Niya" 1 Timoteo 2:12. Alam din nating sigurado na si Hesus ay babalik muli. "Magkakaroon ng hiyawan ng utos, ang tinig ng arkanghel, ang tunog ng pakakak ng Diyos, at ang Panginoon Mismo ay bababa mula sa langit. Ang mga namatay na

naniniwala kay Cristo ay muling mabubuhay; kung gayon tayo na nabubuhay sa oras na iyon ay tipunin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa gayon ay lagi tayong makakasama sa Panginoon "1 Tesalonica 4: 16-17.

Hindi lihim na kapag ang puno ng igos (mga bansang Hudyo) ay nagsimulang mamulaklak at lahat ng mga puno (Gentil na mga bansa); ang Pagdating ni Kristo upang maitaguyod ang Kanyang kaharian ng kapayapaan sa mundo ay malapit na. Alam ng lahat na ito ay nangyayari mula pa nang ang Estadong Hudyo ng Israel ay naitatag habang ang masinsinang nasyonalismo ay ginawang malaya ang maraming maliliit at malalaking bansa sa pamahalaan. Samakatuwid inaasahan namin ang Pagdating ni Kristo para sa Kanyang mga tao sa anumang oras.

Hindi lihim sa amin na ang mga kalalakihan ay magiging mas malala sa mga huling araw na ito. "Maraming susuko sa kanilang pananampalataya sa oras na iyon; magtataksil sila sa isa't isa at magkamumuhian sa isa't isa ... Ganoon ang pagkalat ng kasamaan na ang pagmamahal ng maraming tao ay magiging malamig, "bilang paghahanda sa pagbubunyag ng antikristo , ang diyos ng mundong ito, na nilililang ang mga bansa ng walang laman mga pangako na pinapaniwala nila sa kanila ang kasinungalingan Mateo 24: 10-13. Ngunit alam din natin na ang dragon, ang sinaunang ahas, na siyang Diyablo o satanas ay malapit nang makadena at itapon sa hukay na walang kailalim, upang hindi na niya malinlang ang mga bansa hanggang sa matapos ang isang libong taon " Pahayag 20: 2- 3.

Hindi lihim na si Jesus ang nag-iisang paraan, ang katotohanan at ang buhay; at walang sinuman ang maaaring makapunta sa Ama maliban sa pamamagitan Niya Juan 14: 6. Alam din natin na walang kaligtasan sa kabila ng libingan, na ngayon ay araw ng kaligtasan at darating ang araw na

walang sinumang maaaring maligtas. Hindi lihim na si Satanas ay isang sinungaling, isang manloloko at isang mamamatay-tao, na sinusubukan na hilahin ka pababa sa isang walang hanggang impiyerno na inihanda para sa Kanya at sa kanyang mga anghel Juan 8:44. Samakatuwid hinihiling namin sa iyo na makipagkasundo sa Diyos. Sabihin sa Kanya ang lahat ng iyong mga problema at ipagtapat ang iyong mga kasalanan. Lilinisan ka Niya mula sa lahat ng kasalanan, lilikha ng isang dalisay na puso sa iyo at tatanggapin ka bilang Kanyang anak na lalaki at anak na babae, ginagawang tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana kasama ni Cristo. Halika na Manalangin kung nasaan ka, bago pa huli ang lahat.

Kung nais mong malaman ang higit pa sa mga hindi nailahad na mga lihim ng Diyos ay hawakan ang aklat ng Diyos na kinasihan. Sasabihin nito sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman ngayon at magpakailanman. **Hindi lihim** kung ano ang magagawa ng Diyos. Kung ano ang nagawa Niya para sa iba ay gagawin Niya para sa iyo.

Sikreto ko sayo

Huwag magnakaw

Ang unang kasalanan na nahatulan sa akin ng Diyos ay ang kasalanan ng pagnanakaw sa pamamagitan ng pag-aakma ng hindi akin. Ito ay noong unang digmaang pandaigdigan nang ako ay bihag at binantaan na babarilin. Habang umiiyak sa Diyos para sa tulong, una niya akong hinatulan sa aking mga kasalanan. Isang araw ang buong bilangguan ay napuno ng maluwalhating ilaw ng Diyos. Sa kamangha-manghang ilaw na iyon ay ipinakita sa akin ang lahat ng aking mga kasalanan hanggang pagkabata. Ipinaalala sa akin ng Diyos ang oras, nang bilang isang maliit na batang lalaki na may anim na taon, kumuha ako ng isang maliit na barya ng pera na hindi pagmamay-ari ko. Ang isa pang batang lalaki, isang kalaro ko

ay nawalan ng 2 1/2 sentimo habang naglalaro kami. Alam ko kung saan napunta ang barya, ngunit hindi sinabi sa kanya. Pagkatapos ay pumunta ako at kinuha ang pera at bumili sa aking sarili ng ilang mga Matamis. Sa mata ng Diyos ako ay nakawin, at ang pagnanakaw ay kasalanan. Matagal ko nang kinalimutan ito, ngunit ang Diyos ay hindi nakalimutan at pinaalalahanan ako at ipinakita sa akin kung gaano kapangit ang pagnanakaw sa paningin ng Diyos, Na nagsabing "Huwag magnakaw" Exodo 20:15. Ipinakita niya sa akin ang lahat ng iba kong mga kasalanan na marami, ngunit ang unang kasalanan kung saan napatunayan akong nagkasala sa harap ng Diyos ay ang kasalanan ng pagnanakaw. Bagaman ito ay isang maliit na halaga ng pera, ngunit sa aking kalaro ay marami ito, lahat ng mayroon siya, at isinulat ito ng Diyos sa Kanyang libro kung saan pinasok ang lahat ng ating mga kasalanan, upang mabasa nang bukas sa araw ng paghuhukom. Kasama ang lahat ng aking iba pang mga kasalanan ay inamin ko ang kasalananang ito at humingi ng kapatawaran. Alam kong ang kasalananang ito kasama ang lahat ng iba pa ay magdadala sa akin sa impiyerno. Tulad ng inaasahan kong pagbaril anumang araw, kakila-kilabot na isiping kailangan kong pumunta sa isang walang hanggang impiyerno kung saan ang apoy ay hindi napapatay at ang mga bulate ay hindi kailanman namamatay Marcos 9:48. Ilang oras akong umiyak ng malakas sa Diyos para sa kapatawaran. Biglang nagpakita sa akin si Hesus, nakasabit sa krus. Kita ko ang maraming pangit na sugat, ang korona ng mga tinik sa Kanyang ulo, at malupit na mga kuko sa Kanyang mga kamay at paa. Lahat ng mukha Niya ay baluktot at napangit dahil sa lahat ng sakit at kalungkutan na dumating sa Kanya. Dumadaloy ang dugo mula sa Kanyang mga sugat. Habang nakatingin sa Kanyang dugo sa pagtataka ay bigla kong napagtanto na ang lahat ng aking mga kasalanan ay natangay ng Kanyang mahalagang dugo. Alam kong ang lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng Dugo ni Jesus. "Ang Dugo ni Jesus, Kanyang anak, ay

naglilinis sa atin mula sa bawat kasalanan" 1 Juan 1: 7. Ang kapayapaan at kagalakan ng Diyos ay dumating sa aking puso. Pinalaya rin ako ng Diyos mula sa aking mga kasalanan at sa bilangguan, upang paglingkuran Siya, ang buhay na Diyos. Tinulungan niya ako na huwag nang magnanakaw pa.

Ang unang kasalanan.

Ang unang kasalanang nagawa ng tao ay isang pagnanakaw. Sina Adan at Eba ay mayroong maraming mga pinakamahusay na prutas na makakain sa Paraiso. Daan-daang mga puno ng puno ng prutas ang nakapalibot sa kanila, bukod sa kamangha-manghang puno ng buhay, kung saan malaya silang makakain. Ang Diyos ay may isang puno lamang na nakalaan para sa Kanyang sarili, ang punong "nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at sa masama"

Genesis 2: 9,17. Si Satanas, na isang magnanakaw at isang mamamatay-tao, ay hinimok si Eba na nakawin ang hindi pagmamay-ari niya. Ito ang kauna-unahang pagnanakaw na ginawa ng tao. Nagdala ito ng paghihiwalay mula sa Diyos, hindi mabilang na pagdurusa at kamatayan sa sangkatauhan hanggang ngayon. Ang nagmula sa kasalanan ng pagnanakaw ay si Satanas mismo. Ang pagnanakaw, samakatuwid, sa anumang anyo, ay pakikipagsosyo sa diyablo na tinawag ni Jesus na magnanakaw at isang mamamatay-tao at sinungaling Juan 10:10.

Sinabi ng Diyos: "huwag magnakaw". Exodo 20:15. Sinabi din Niya sa Kanyang mga tao na "Kung ang isang tao ay magnakaw ng baka o tupa at papatayin ito o ibenta, kailangan niyang magbayad ng limang baka para sa isang baka at apat na tupa para sa isang tupa" Exodo 22: 1. Maaaring hindi mo ninakaw ang isang baka o tupa, ngunit maraming iba pang mga bagay ang ninanakaw mo, marahil damit, sabon, asukal, pagkain, pera, alahas, kagamitan, ibon, prutas, patatas, kalabasa, mga pagkain, instrumento, bisikleta, kotse o

anumang bagay na hindi pagmamay-ari mo. Marahil ay hiniram mo lamang ito mula sa may-ari nang walang balak na kailanman ibalik ito muli. Ito rin ay tulad ng pagnanakaw. Maaaring bumili ka ng mga kasangkapan sa bahay, damit o anupaman sa kredito nang hindi kailanman nilalayan na bayaran ang lahat ng ito. Ito rin ay isa pang paraan ng pagnanakaw. Siguro nakikita mo ang isang tao na nagtataglay ng maraming mga bagay, kung saan kailangan mo, at sa palagay mo ay hindi niya ito palalampasin kung kukunin mo ito. Sa harap din ng Diyos ito ay pagnanakaw at makasalanan. Marahil, bilang isang pagano, nasa paaralan ka ng pagtutuli at ninakaw ang mga kalabasa, pagkain o kahit isang tupa, hindi tinitingnan na mali ito. Gayunpaman, tinawag ito ng Diyos na pagnanakaw. Marahil ay tinawag mo ang iyong sarili na isang Kristiyano ngunit patuloy mong kinukuha ang mga bagay na hindi pagmamay-ari mo, marahil mula sa iyong panginoon o maybahay, mula sa iyong mga kaibigan o mula sa iyong sariling mga relasyon o mula sa mga kakaibang tao. Ang pagbebenta ng mga bagay na lampas sa kanilang tunay na halaga ay isa pang paraan ng pagnanakaw ng pera mula sa bulsa ng mga tao.

Ito ay magtatagal upang ilarawan dito ang maraming mga paraan ng pagnanakaw. Sapat na malaman na sinabi ng Diyos na " **huwag magnakaw** ". Hayaan mo akong tapusin sa pamamagitan ng pag-quote ng ilang maraming mga banal na kasulatan upang ipakita kung ano ang sasabihin ng Diyos tungkol sa pagnanakaw.

"Huwag magnakaw o manloko o magsinungaling. Huwag samantalain ang sinumang manakawan sa kanya. Huwag pigilin ang sahod ng sinumang tinanggap mo, kahit na sa isang gabi " Levitico 19: 11,13. (Ang mga master na hindi nagbabayad ng sahod ng kanilang mga lingkod ay nagkakasala sa pagnanakaw). "Sinumang dumukot sa isang tao, upang ipagbili siya o upang mapanatili siyang, bilang isang alipin, ay papatayin" Exodo 21:16, Deuteronomio 24: 7.

Si Achan, isang taga-Israel, ay nagnanakaw ng isang magandang balabal, pilak at ginto, mula sa mga bagay na sinabi ng Diyos na sisirain habang inaatake ang Jerico. Sinisisi ng Diyos ang buong tribo ng Israel sa kanyang kasalanan at sinisi sila sa pagnanakaw. Natalo sila sa laban laban kay Ai. Tatlumpu't anim na lalaki ang napatay dahil sa kasalanan ng pagnanakaw kay Achan. Nalaman ang kasalanan ni Achan sa pagnanakaw at binato siya ng buong Israel at ang kanyang mga anak na lalake at babae, ang kanyang mga asno at tupa at lahat ng mayroon siya. "Kung gayon hindi na galit ang Panginoon" Joshua 7.

Kinawat ni Absalom ang mga puso ng mga tao sa Israel at kasama ang kaharian mula sa kanyang maka-Diyos na amang si David. Ngunit pinatay siya. Ang pagnanakaw sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng pambobola o bribery ay kasalanan at hindi nagbabayad ng 2 Samuel 15: 6.

Ninakaw ng imoral na babae ang puso ng mga kalalakihan sa pagsasabi sa kanila na "ang ninakaw na tubig ay mas matamis". Inaakay nila sila sa kailaliman ng impiyerno. Mayroon ding mga imoral na kalalakihan na nagnanakaw ng mga asawa ng ibang kalalakihan, sinisira ang mga tahanan at nagdadala ng pagdurusa at paghatol sa kanilang sarili Kawikaan 9: 13-18

Ang pagnanakaw ay madalas na humantong sa pagpatay at kamatayan Jeremias 7: 9. Kung ang isang magnanakaw ay nahuli na pumapasok sa isang bahay at napatay, ang mga pumatay sa kanya ay hindi nagkasala sa pagpatay sa Exodo 22: 2. Ang Panginoon ay mayroong paratang laban sa mga taong naninirahan sa lupaing ito. "Walang katapatan o pagmamahal sa lupain, at hindi ako kinikilala ng mga tao bilang kanilang Diyos. Nangangako sila at nilabag ang mga ito; nagsisinungaling sila, pumapatay, nagnanakaw at nangangalunya "Oseas 4: 1,2. "Ang bawat magnanakaw ay aalisin sa lupain" Ezekiel 5: 3,4. "Para sa kasalanan

(pagnanakaw) ay nagbabayad ng sahod - kamatayan" Roma 6:23. Nitong nakaraang linggo lamang ay nagnanakaw ng isang tupa ang isang lalaki, pinatay ito at inilagay ang bangkay sa isang bag na itinali niya sa likuran ng kanyang bisikleta. Habang siya ay nakasakay, ang isang paa ng tupa ay dumaan sa bag papunta sa gulong ng bisikleta. Ang magnanakaw ay nahulog at pinatay sa lugar.

Daan-daang libo ang nawala sa kanilang buhay habang kumikilos sa pagnanakaw, o naging mga mamamatay-tao nang hindi balak na gawin ito. Marahil ay nagnanakaw ka ng maraming taon nang hindi nalaman, ngunit tiyaking malalaman ka ng iyong kasalanan. Sinabi ni Jesus na "Anumang nakatago, ay ilalabas sa kalayuan, at ang anumang natakpan ay mahubaran" Marcos 4:22.

Ang kasakiman ay humahantong sa pagnanakaw, maliban kung nais natin ang mga regalo at pagpapala ng Diyos. Ang kasakiman ay tinatawag na idolatriya sapagkat ito ay gumagawa ng isang Diyos mula sa mga bagay sa mundong ito Colosas 3: 5. Sinabi ng Diyos: "Huwag ninyong pagnanasa ang bahay ng ibang tao; huwag ninyong hangarin ang kanyang asawa, ang kanyang mga alipin, ang kanyang baka, ang kanyang mga asno, o anupaman na pag-aari niya "Exodo 20:17. Sinabi ni Hesus na ang kasakiman at pagnanakaw ay lumabas sa puso kasama ang pagpatay, pangangalunya, pagmamataas at panloloko Marcos 7: 21-23. Kung nais mong mapalaya mula sa pagnanasa at ugali ng pagnanakaw, ibigay ang iyong puso sa Diyos at bibigyan ka Niya ng bago at malinis na pusong puno ng Kanyang pagmamahal at Kanyang Banal na Espiritu. Palayain ka niya mula sa ugali ng pagnanakaw.

Tama bang lokohin ng isang tao ang Diyos? Sinisisi ng Diyos ang mga Israelita sa pagdaraya sa Kanya sa pamamagitan ng hindi pagbabayad ng ikasampung bahagi ng kanilang kita sa Kanya. Sinabi niya: "Ang sumpa ay sa inyong lahat dahil ang

buong bansa ay dinaraya ako. Dalhin ang buong halaga ng iyong mga ikapu sa templo,. . . Bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa iyo ng sagana sa lahat ng uri ng mabubuting bagay:. Mangyaring basahin ang Malakias 3: 7-12. Ang ikasampung bahagi ng aming kita ay hindi pagmamay-ari, ngunit sa Diyos. Mag-ingat din tayo na hindi tayo mapapatunayang nagkasala sa pagnanakaw ng karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalaki sa ating nagawa Gawa 12: 21-23. Nabasa natin sa Roma 13: 8-10 ang "Huwag maging obligado sa sinuman - ang tanging obligasyong mayroon ka lamang ay ang magmahal sa isa't isa. . . Huwag mangalunya; huwag magpatay; Huwag magnakaw; huwag ninanais kung ano ang pag-aari ng iba. . . Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya gagawa ng mali ". Sinabi ni Jesus: "Humingi at tatanggap ka; humanap ka, at masusumpungan mo; kumatok, at bubuksan ka ng pinto " Mateo 7: 7. Mag-alala sa Kanyang Kaharian, at bibigyan ka Niya ng mga bagay na ito (pagkain at damit) "Lukas 12: 22-31.

Maraming mga kalalakihan at kababaihan na hindi kailanman nagtrabaho ngunit namuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw ng anumang makakaya nila, ay matapat na mga mayayamang Kristiyano ngayon. Inamin nila ang kanilang mga kasalanan sa Diyos at sa tao. Kung saan maaari nilang bayaran ang mga bagay na ninakaw nila. Pinatawad sila ng Diyos at binigyan sila ng mga bagong puso at isang bagong espiritu, ang Banal na Espiritu ng katotohanan.

Samakatuwid, sinabi ni Apostol Paul: "Huwag bigyan ng pagkakataon ang Diyablo. **Ang lalaking nagnanakaw dati ay dapat tumigil sa pagnanakaw** at magsimulang magtrabaho, upang kumita ng matapat na pamumuhay para sa kanyang sarili at matulungan ang mga dukha "Efeso 4: 27,28.

Hayaan si Hesus na pumasok sa iyong puso at tahanan at hindi ka na magnakaw. Nang si Jesus ay pumasok sa bahay ni Zaqueo, isang maniningil ng buwis, na ninakaw ang pera ng mga tao sa pamamagitan ng labis na pag-overtake sa kanila, sinabi ni Zaqueo: "Makinig ka, ginoo! Ibibigay ko ang kalahati ng aking mga gamit sa mga mahihirap, at kung may niloko ako kahit kanino, babayaran ko siya ng apat na beses na mas malaki ". Sinabi sa kanya ni Jesus: "Ang kaligtasan ay dumating sa bahay na ito ngayon" Lucas 19: 1-10.

Ang kasakiman at pagnanakaw (pagnanakaw) ay lumabas sa puso ng tao. Kung nais mong malaya mula sa kasalanan at ugali ng pagnanakaw, ibigay ang iyong puso kay Hesus. Bibigyan ka Niya ng isang bagong pusong puno ng Kanyang pagmamahal, at palayain ka Niya.

JR GSCHWEND

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatang ang Diyos sa iyo, at higit na alalahanin ka sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikang Ebanghelyo, mga libro at tract sa higit sa 540 wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin:

ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)